
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๒๗  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพุธที ่ ๑๒  กุมภาพันธ ์ พุทธศักราช  ๒๕๖๓ 
ณ  ห้องประชมุใหญ่วุฒิสภา  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๔.๑๒  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายทวิรัฐ  รัตนเศรษฐ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครราชสีมา  พรรคพลังประชารัฐ 

กระทู้ถามในล าดับที่   ๑ – ๒  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายวิโรจน์  ลักขณาอดิศร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม   
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  และรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายเทวัญ  
ลิปตพัลลภ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  
ในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์  ๔.๐  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)   
วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (นายสุวิทย์  เมษินทรีย์)  เป็นผู้ตอบ  

(ส าเนา) 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  ขอทราบผลการหาเงินกู้
ส่วนที่ขาดดุล  จ านวน  ๔๖๙,๐๐๐  ล้านบาท  และการจัดการงบประมาณในส่วนดังกล่าว   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ  พร้อมพัฒน์)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคอนาคตใหม่  เรื่อง  การส่งเสริมให้เกษตรกรในภาคเหนือปลูกบุก 
เพื่อเป็นสินค้าทางการเกษตร  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพุธที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๔.๑๐ – ๑๖.๒๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่
ประธานในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ   
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการเข้าซื้อกิจการ
มหาวิทยาลัยเอกชนของไทย  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๖๒  
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม   
(นายสุวิทย์  เมษินทรีย์)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดสุพรรณบุรี  พรรคชาติไทยพัฒนา  เรื่อง  การวางแผนช่วยเหลือชาวนา
ที่ขาดแคลนน้ าปลูกข้าวในอีก  ๒  เดือนข้างหน้า  ส าหรับพื้นที่ทุ่งเจ้าเจ็ดบางยี่หน  
จังหวัดสุพรรณบุรี  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๑  
ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๓  ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายพรเทพ  วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของชาวประมง  ๒๒  จังหวัด  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕   
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๒๕  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  
ถาม  นายกรัฐมนตรี 

กระทู้ถามในล าดับที่  ๒ – ๓  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  มาตรฐานอาหารฮาลาล  ซึ่งเลื่อนมา 
จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕  ปีที่   ๑  ครั้งที่   ๒๕  (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง)  วันพุธที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  (นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การขยายทางเข้าทางลอดอุโมงค์  
เป็น  ๔  ช่องการจราจร  บริเวณทางเข้าออกถนนมิตรภาพ  ซอยเทศบาล  ๙  เทศบาล
เมืองปากช่อง  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม   

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัด 
พัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  โครงการก่อสร้างรถไฟทางสายคู่  กรุงเทพมหานคร -  
ปาดังเบซาร์  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

กระทู้ถามในล าดับที่   ๕ – ๖  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
(นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้
สมาชิกฯ  ในที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา  ๑  นาที  เนื่องจากกรณีเหตุการณ์ 
ความรุนแรงในจังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที่  ๘ – ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 



-  ๔  - 
 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระในล าดับถัดไป  ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  ขึ้นมา
พิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ 

๑. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ าทั้งระบบ  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๑) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  ร้อยต ารวจเอก อรุณ  สวัสดี  เป็นกรรมาธิการ
แทน  พันต ารวจโท ไวพจน ์ อาภรณ์รัตน์ 

๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๒) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค  เป็นกรรมาธิการ
แทน  นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น  กฤดากร 

๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการข่มขืนกระท าช าเราและการล่วงละเมิดทางเพศ  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่   ๒๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๔) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหาร 
จัดการการช าระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่   ๑๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
(ในระเบียบวาระที่  ๗.๕) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 



-  ๕  - 
 

๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน  และการลอบประทุษร้ายประชาชน  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓   
(ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๖๐  วัน 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป  ได้มีสมาชิกฯ  เสนอญัตติ
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๕๔  (๑)  เพื่อขอให้สภาพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการปฏิบัติตาม
ก าหนดบังคับในค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  ให้สภาผู้แทนราษฎรด าเนินการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  ให้ถูกต้อง  
ในวาระที่  ๒  วาระที่  ๓  และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  ซึ่ง  นายชลน่าน  ศรีแก้ว   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดน่าน  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุ
ระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติได้แถลงเหตุผล  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร   
คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  สมาชิกฯ  อภิปราย  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่ง
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ  ให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรด าเนินการต่อไป 

๒. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการกราดยิง
ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาหาทางแก้ไขไม่ให้เกิด
เหตุการณ์อีก  ซึ่ง  นายวัชรพล  โตมรศักดิ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา   
พรรคชาติพัฒนา  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  โดยที่ประชุมเห็นชอบ 
ให้น าญัตติในท านองเดียวกันอีก  ๓  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

๑) ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเหตุกราดยิง 
ที่โคราช  (นครราชสีมา)  เพื่อเสนอแนะให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการ  ซึ่ง  นายโกศล  
ปัทมะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครราชสีมา  พรรคเพื่อไทย   เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๒) ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาควบคุม  
ป้องกันเหตุการณ์การใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นายจาตุรงค์  
เพ็งนรพัฒน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดศรีสะเกษ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๓) ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการถอด
บทเรียนกรณีการเกิดเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่ง  นายอัครเดช   
วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์   
และนายเทพไท  เสนพงศ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดนครศรีธรรมราช   
พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

เมื่อผู้เสนอญัตติทั้ง  ๔  ฉบับ  ได้แถลงเหตุผล  ตามล าดับ  สมาชิกฯ  
อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง   ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่   
ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง  ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๒๑.๒๖  นาฬิกา 

 
 

(นายสรศักดิ ์ เพียรเวช) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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